



สงสัยจัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด



ผมได้รับจดหมายจากสมาชิกบ่อย ๆ ที่มีข้อสงสัยที่เกิดจากความเข้าใจผิด ผมอยากชี้แจง แต่ไม่ทราบจะชี้แจงทางไหนเพราะผู้สงสัยไม่แจ้งที่อยู่ไว้

1. ทำไมวันจ่ายปันผลเฉลี่ยคืนจึงช้านัก ทำไมไม่จ่ายสิ้นเดือนธันวาคม
2. ทำไมเงินปันผล (5.40 %) จึงน้อยกว่าเงินเฉลี่ยคืน (10 %)

ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ดังนี้

เงินปันผล (Dividend) หมายถึง เงินตอบแทนจากการลงทุนที่จ่ายให้แก่ผู้

ถือหุ้น ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นและระยะเวลาในการถือหุ้น

เงินค่าหุ้นเป็นต้นทุนที่สหกรณ์นำไปลงทุน (ให้กู้) โดยหลักการของการจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องดูว่าทุนที่ได้มานั้นนำไปทำประโยชน์ได้เท่าไร แล้วควรจ่ายปันผลให้เท่าไร ที่แน่ๆ การปันผลในอัตราเท่ากับที่นำไปทำประโยชน์คงไม่มีใครทำกันเพราะจะหมายถึงการขาดทุน ในหลักการตลาดจึงควรมีความต่าง

ประมาณ 1.5 เช่นถ้าปล่อยกู้ดอกเบี้ยละ 6 ควรจ่ายเงินปันผลประมาณ 4.5 เป็นต้น

ดังนั้น การที่สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกในอัตรา 5.40 ถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากแล้วหากนำไปเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นที่จ่ายปันผลใกล้เคียงกันจะพบว่ามียอดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงกว่าเราด้วยซ้ำไป

เงินเฉลี่ยคืน คือเงินที่จ่ายคืนให้สมาชิกผู้เสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ ใน 1 ปีบัญชีนั้นโดยไม่มีการผิदनัดการชำระ การเฉลี่ยคืนให้สมาชิกร้อยละ 10 ก็หมายความว่าสหกรณ์คืนเงินส่วนที่สมาชิกเสียเป็นดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ 10 บาท จากที่ได้เสียให้สหกรณ์ทั้งปี 100 บาท

ดังนั้น 10 % ของเงินเฉลี่ยคืนจึงไม่ได้มากกว่า 5.4 % ของเงินปันผลอย่างที่เข้าใจกัน และในข้อเท็จจริงแล้วคณะกรรมการดำเนินการมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิที่ได้รับในแต่ละปีทั้งหมด ตามสัดส่วนที่กฎหมายได้กำหนดไว้

สมาชิกหลายคนอยากให้จ่ายเงินปันผลมาก ๆ จ่ายเงินเฉลี่ยคืนน้อย ๆ เพราะตัวเองไม่มีเงินกู้

บางคนอยากให้จ่ายเฉลี่ยคืนมาก ๆ เพราะกู้ยืม บางคนอยากให้จ่ายปันผลมาก ๆ จ่ายเฉลี่ยคืนเยอะ ๆ ให้สวัสดิการสูง ๆ แต่ขอให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบนฐานความจริงว่าคงเป็นไปได้ทั้งหมด



สำหรับกำหนดเวลาจ่ายเงินปันผลนั้น สหกรณ์ของเรากำหนดวันสิ้นปีบัญชีไว้วันที่ 31 ธันวาคม เมื่อปิดบัญชีก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ การรับรองบัญชี และเตรียมการประมาณ 1 เดือน แต่หากต้องการให้จ่ายเร็วกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนรอบบัญชีของสหกรณ์เสียใหม่ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่หลายครั้งแล้ว แต่มติของที่ประชุมใหญ่ก็ยังคงมีความเห็นให้ใช้รอบบัญชีเหมือนเดิม

สำหรับมาปนกิจต่าง ๆ เป็นเรื่องของสมาคมอื่น ๆ ไม่ใช่เรื่องของสหกรณ์ เพียงแต่สมาคมต่าง ๆ มาขอใช้สหกรณ์เป็นที่ทำงาน และฝากให้ผู้จัดการคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือเท่าที่พอจะทำได้เท่านั้น ส่วนการกำหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ คณะกรรมการสมาคมจะเป็นผู้กำหนดภายใต้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมของครูไทย (สสอ.) และสมาคมของชุมชนสหกรณ์ (สส.ชสอ.) คณะกรรมการไม่ได้อยู่ในจันทร์บุรีครับ ส่วนการที่สมาคมต้องกำหนดอายุและตรวจโรค ก็คงเพื่อไม่ให้สมาคมเสี่ยงเกินไปเหมือนมาปนกิจของวัดที่เคยมีปัญหาเพราะหากมีการตายมากก็ต้องจ่ายรายศพมาก คนที่ต้องจ่ายเงินมาปนกิจก็คือสมาชิกทุกคนแหละครับ